

THAM LUẬN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2022

Kính thưa Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số,

Kính thưa Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số,

Kính thưa các đồng chí,

Thưa toàn thể Hội nghị,

Qua 6 tháng triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia, tác động sâu rộng đến toàn xã hội và thiết thực với người dân.

Quá trình triển khai Đề án đã nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ Công tác Đề án của Chính phủ cùng với sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là Bộ Công an - cơ quan được giao chủ trì xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong mục tiêu chung của quốc gia. Đó là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030.

Thưa toàn thể Hội nghị,

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách an sinh xã hội nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Diện bao phủ chính sách trợ giúp xã hội ngày càng mở rộng, mức trợ giúp xã hội được điều chỉnh tăng đáp ứng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng. Tính đến nay, dân số Việt Nam vào khoảng 100 triệu người, trong đó lượng lao động có độ tuổi từ 15 trở lên chiếm khoảng gần 54%. Tốc độ tăng lực lượng lao động khoảng 2,3%/năm. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng khoảng 3,4 triệu người; hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó đang hưởng trợ cấp hàng tháng khoảng 1,2 triệu người. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều khoảng là 2,23%, trên 27 triệu trẻ em, trong đó khoảng 1,5 triệu trẻ em

có hoàn cảnh đặc biệt. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước tính đến hết tháng 12/2021 số người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 16,5 triệu người, chiếm trên 36% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện trên 1,3 triệu người chiếm 2,97% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13,5 triệu người, chiếm trên 30% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu an sinh xã hội đã được Lãnh đạo Bộ rất quan tâm chỉ đạo triển khai trong thời gian qua, cũng như các nền tảng công nghệ để tích hợp các cơ sở dữ liệu trong nội bộ với nhau, sẵn sàng kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành khác. Bộ đã tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, triển khai các nhiệm vụ và sớm thành lập Tổ công tác do 01 Thứ trưởng làm Tổ trưởng, kịp thời ban hành Kế hoạch công tác để triển khai các nhiệm vụ của Đề án.

Trước khi có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hạn chế lớn nhất đối với các cơ sở dữ liệu hiện có của Bộ LĐTBXH là chưa đảm bảo được 4 tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" như tiêu chí của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các cơ sở dữ liệu chưa có mã định danh duy nhất nên thiếu sự liên kết về đối tượng thông qua mã định danh. Các trường thông tin chủ yếu như họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, trú quán, mã số, CMND... tồn tại trong nhiều cơ sở dữ liệu song không được cập nhật đầy đủ, còn nhiều sai sót và đối tượng có CMND cũng không đầy đủ.

Với sự hỗ trợ của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, đặc biệt là C06, đến nay, các cơ sở dữ liệu an sinh xã hội đã từng bước được tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam – VNPT và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa dịch vụ công Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp lên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng tiến độ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dịch vụ công này được hoàn thành sớm 01 tháng so với tiến độ đề ra tại Quyết định số 06/QĐ-TTg.

Đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Công an triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu trẻ em với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến nay đã bổ sung mã định danh cho gần 13 triệu bản ghi trẻ em trên tổng số 22 triệu bản ghi được quản lý trong cơ sở dữ liệu trẻ em, làm giàu gần 4 triệu dữ liệu trẻ em đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, Bộ LĐTBXH cũng đang tiến hành việc kết nối cơ sở dữ liệu lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo, lao động, việc làm,... với Cơ sở dữ liệu quốc

gia về dân cư. Qua đó, cũng sẽ đảm bảo việc làm giàu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội.

Đối với việc cấp, quản lý tài khoản an sinh xã hội trên nền tảng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chính sách của Nhà nước, Bộ Lao động, thương binh và Xã hội nhận thấy đây là việc làm rất cần thiết. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện việc chi trả qua Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - VnPost đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và giảm nghèo trên 61 tỉnh/thành phố, thực hiện việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trên 40 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

Trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khác để đẩy mạnh việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng an sinh xã hội thông qua tài khoản.

Thưa toàn thể Hội nghị,

Với quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Ban cán sự đảng Bộ đã sớm ban hành Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ về chuyển đổi số để tăng cường các giải pháp trọng tâm triển khai trong toàn Ngành.

Nghị quyết nêu rõ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, xác định năm 2022 là năm khởi đầu chuyển đổi số của Bộ. Bộ LĐTBXH xác định rõ chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành; hình thành nền tảng cơ sở dữ liệu thống nhất về lao động, người có công và xã hội. Đẩy mạnh xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ.

Thưa toàn thể Hội nghị,

Để tiếp tục phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế xã hội, Bộ LĐTBXH kính đề nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các bộ, ngành địa phương phối hợp triển khai một số nội dung sau:

- Cùng với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, cập nhật các cơ sở dữ liệu lĩnh vực lao động, người có công và xã hội kịp thời, đầy đủ, chính xác phục vụ chuyển đổi số của Bộ, ngành, góp phần làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ LĐTBXH để xác minh dữ liệu, đảm bảo kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ LĐTBXH được thông suốt.

- Đề nghị phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến chỉ đạo các ngân hàng có chính sách hỗ trợ về phí (theo hướng miễn phí) cho các đối tượng an sinh xã hội khi thực hiện mở tài khoản an sinh xã hội cũng như trong thực hiện các giao dịch từ tài khoản này.

Xin kính chúc sức khỏe đồng chí Thủ tướng, chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí!

Xin trân trọng cảm ơn!

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI